

Số: 440 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2017

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam về thống nhất hướng tuyến đường dây 220kV mạch thứ hai cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc**

Ngày 22/6/2017, tại trụ sở UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam về thống nhất hướng tuyến đường dây 220kV mạch thứ hai cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc (theo Giấy mời số 384/GM-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh).

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc và lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Công ty Điện lực Kiên Giang và UBND huyện Phú Quốc.

Về phía Tổng công ty Điện lực miền Nam có đồng chí Phạm Ngọc Lễ - Phó Tổng Giám đốc; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 báo cáo các phương án tuyến đường dây 220kV mạch thứ hai cấp điện cho huyện đảo Phú Quốc.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và ý kiến của Tổng công ty Điện lực miền Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến kết luận như sau:

Để không đi vào vùng nước lịch sử, giảm ảnh hưởng của tuyến đường dây 220kV đối với các dự án. Thống nhất chọn phương án tuyến đi vào Mũi Hang Yến thuộc Khu du lịch sinh thái Bãi Sao, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Theo phương án này thì đề nghị khi tuyến đường dây vào Mũi Hang Yến, từ mốc G13 trở đi điều chỉnh lại hướng tuyến đi lên về hướng Bắc giáp chân núi đến bình độ 25 cắt ngang ra phía giáp bờ sông và sau đó đi dọc bờ sông ra ngoài để kết nối với tuyến đường dây hiện hữu.

Khi thẩm định, phê duyệt quy hoạch các dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc lưu ý khống chế bình độ để bố trí công trình phù hợp và khoảng cách ly ven bờ sông theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện. / *ĐW*

**Nơi nhận:**

- Thành phần theo GM số 384/GM-UBND;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KTTH, KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01b).

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Huỳnh Vĩnh Lạc**